

# THƯ MỤC

## TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 21 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 21 năm 2018.

**1. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp Việt Nam/** Đàm Thị Thanh Thủy, Phí Thị Nguyệt// Tạp chí Ngân hàng .- Số 21/2018 .- Tr. 2 – 4

**Tóm tắt:** Từ năm 1988 đến nay, thu hút vốn FDI của Việt Nam có nhiều biến động, nhưng tổng số vốn FDI có xu hướng tăng lên theo thời gian. Trong khi nguồn vốn FDI của cả nước có xu hướng tăng, thì dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam không ổn định, chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng số vốn FDI. Việt Nam là quốc gia có truyền thống, lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, thu hút nguồn vốn FDI vào nông nghiệp sẽ có vai trò quan trọng trong phát triển ngành nông nghiệp, thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và đóng góp vào sự phát triển của cả nước.

**Từ khóa:** Nông nghiệp; Vốn FDI; Nông thôn

**2. Chính sách tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh tại Việt Nam/** Cát Quang Dương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 21/2018 .- Tr. 5 – 9

**Tóm tắt:** Đề tài “Chính sách tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh tại Việt Nam” do ThS. Cát Quang Dương –Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là chủ nhiệm bao gồm những nội dung cơ bản sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chính sách tín dụng trong mối tương quan với tăng trưởng xanh. Chương 2: Cơ sở và thực trạng triển khai chính sách tín dụng trong mối tương quan với tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

**Từ khóa:** Chính sách tín dụng; Tăng trưởng xanh

**3. Lãi suất cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005-2017 – Một nghiên cứu thực nghiệm/** Nguyễn Anh Tú, Phạm Trí Nghĩa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 21/2018 .- Tr. 15 – 21

**Tóm tắt:** Bài viết sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng dựa trên thông tin từ báo cáo tài chính và các chỉ số kinh tế vĩ mô để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất cận biên (NIM) của 27 ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam giai đoạn 2005-2017. Kết quả ước lượng mô hình nhân tố tác động cố định (FEM) và các ước lượng kiểm định tăng cường cho thấy rủi ro tín dụng, mức ngại rủi ro và tỷ lệ vốn cho vay cùng chiều với NIM,

trong khi đó thanh khoản và chất lượng quản lý ảnh hưởng ngược chiều với NIM. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy, bình quân trong giai đoạn khủng hoảng NIM của các NHTM giảm khoảng 1.5 lần so với thời kỳ kinh tế ổn định.

**Từ khóa:** Lãi suất cận biên; Ngân hàng thương mại; Kinh tế vĩ mô

**4. Một số điểm mới về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài/ Nguyễn Thị Kim Thoa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 21/2018 .- Tr. 22 – 25**

**Tóm tắt:** Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ có hiệu lực ngày 1/11/2018 đã đánh dấu một sự nhận thức về đảm bảo bí mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập một số điểm mới của Nghị định số 117/2018/NĐ-CP so với Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ hướng dẫn về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản tiền gửi của khách hàng trước đây.

**Từ khóa:** Cung cấp thông tin khách hàng; Tổ chức tín dụng; Giữ bí mật

**5. Tác động của giá dầu và tỷ giá tới giá chứng khoán ngành nhựa tại Việt Nam/ Đinh Xuân Cường, Phạm Ánh Dương, Đoàn Việt Nam// Tạp chí Ngân hàng .- Số 21/2018 .- Tr. 34 – 36**

**Tóm tắt:** Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá mối quan hệ giữa giá dầu thế giới, tỷ giá USD/VND và biến động giá chứng khoán của các doanh nghiệp sản xuất trong ngành nhựa đang niêm yết trên hai sàn chứng khoán Tp.HCM và Hà Nội. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích mô hình hồi quy phân phối trễ, dữ liệu được sử dụng theo tháng cho giai đoạn 2010-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả giá dầu và tỷ giá đều tác động mạnh mẽ và nghịch chiều tới giá chứng khoán ngành nhựa.

**Từ khóa:** Giá dầu; Tỷ giá; Giá chứng khoán; Ngành nhựa

**6. Hoàn thiện mô hình Cục phòng, chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế/ Nguyễn Văn Ngọc// Tạp chí Ngân hàng .- Số 21/2018 .- Tr. 45 – 48**

**Tóm tắt:** Hiện nay, để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của Việt Nam cũng như chuẩn mực quốc tế, NHNN đang nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng và Quyết định thay thế Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNN trực thuộc NHNN. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phòng, chống rửa tiền cũng sẽ được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

với yêu cầu triển khai công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu của FIU theo chuẩn mực quốc tế.

**Từ khóa:** Cục phòng, chống rửa tiền; FIU

**7. Vai trò xử lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tài chính có quy mô nhỏ - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam/ Nguyễn Minh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 21/2018 .- Tr. 49 – 51**

**Tóm tắt:** Các tổ chức tài chính có quy mô nhỏ có chức năng nhận tiền gửi như Quỹ tín dụng, Quỹ tương hỗ, Ngân hàng hợp tác xã (Tổ chức tín dụng hợp tác) đóng vai trò quan trọng tại nhiều nước do số lượng các tổ chức này là rất lớn. Trên thế giới, hình thức của các tổ chức này có thể khác nhau ở mục tiêu, cơ cấu sở hữu, quá trình đưa ra các quyết định, hình thức hoạt động, cách tiếp cận vốn,... nhưng đều mang một số đặc điểm chung để phân biệt với hệ thống ngân hàng. Chính vì vậy, các công cụ được sử dụng để xử lý ngân hàng trong nhiều trường hợp không thể áp dụng trực tiếp đối với tổ chức tín dụng hợp tác. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn về xử lý tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại một số nước và Việt Nam.

**Từ khóa:** Tổ chức tài chính quy mô nhỏ; Tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Xử lý

**8. Kinh nghiệm cho Việt Nam từ xây dựng khung chính sách quản lý rủi ro môi trường và xã hội nhằm hướng đến phát triển bền vững hệ thống ngân hàng/ Bùi Khắc Hoài Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 21/2018 .- Tr. 52 – 58**

**Tóm tắt:** Hệ thống ngân hàng thương mại chưa có chính sách quản lý rủi ro môi trường hoàn thiện, nhiều ngân hàng thương mại chưa xây dựng hệ thống ESMS trong đánh giá, phân loại các dự án rủi ro về môi trường và xã hội, bao gồm cả những rủi ro tiềm ẩn nhằm đánh giá đầy đủ và chính xác về rủi ro môi trường và xã hội của khách hàng vay vốn. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia về xây dựng khung chính sách cho quá trình phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại.

**Từ khóa:** Khung chính sách; Quản lý rủi ro môi trường và xã hội; Kinh nghiệm quốc tế

**Trung tâm Thông tin Thư viện**